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โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 

บทน ำ 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลเรือเอก 
วีระพันธ์ สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 
เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาคแอฟริกา – เอเชียแปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กรอบกฎหมายเพ่ือต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย (Africa-Asia Pacific Symposium on 
Strengthening Legal Frameworks to Combat Wildlife Crime) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการฯ 
ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายหลักบนเวที (Panelist) ในการอภิปราย ช่วงที่ ๔ “มุมมองของภาคนิติบัญญัติ” 
(Parliamentary Perspectives) ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาจากฟิลิปปินส์และแทนซาเนียด้วยในช่วงบ่ายของการ-
ประชุมวันที่สอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยากาศการถ่ายรูปผูเ้ข้าร่วมการสัมมนาเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
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๒ 
 
 การประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาคแอฟริกา – เอเชียแปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกรอบกฎหมายเพ่ือต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย จัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะท างาน
เฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมาย (United Nations 
Inter-Agency Task Force on Illicit Trade in Wildlife and Forest Products) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 
๕ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
: CITES) (๒) ส านักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic 
and Social Affairs : UNDESA) (๓) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme : UNDP) (๔) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme 
: UNEP) และ (๕) ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office on Drugs and Crime : UNODC) กับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน และกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 การประชุมมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบข้อมูลในกรอบกฎหมาย
เพ่ือต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคแอฟริกา-
เอเชียแปซิฟิก เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายเกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว 
รวมทั้งระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับกรอบ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย 
 การประชุมได้จ าแนกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐซึ่ง
รับผิดชอบการก าหนดนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายปรามปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายจาก 
๒๒ ประเทศ (จากอาเซียน ๘ ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม) (๒) สมาชิกรัฐสภา จาก ๔ ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว และแทนซาเนีย และ (๓) ผู้แทนจาก
องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) และองค์กรผู้สังเกตการณ์  
 รูปแบบของการประชุมจัดขึ้นตามก าหนดการจ านวน ๒ วัน โดยจ าแนกการประชุมเป็น ๒ ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย (๑) การประชุมห้องใหญ่ (Plenary session) ส าหรับพิธีเปิดการประชุม การอภิปราย และพิธีปิดการ-
ประชุม และ (๒) การประชุมคู่ขนาน (Parallel break-out session) ส าหรับการประชุมย่อย ซึ่งด าเนินการ
คู่ขนานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop session) ทั้งสิ้น ๒ หัวข้อ 
   

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศระหว่างการประชุม และอภิปราย 



๓ 
 
องค์ประกอบผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจำกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ๒ คน ประกอบด้วย 

๑. พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒. พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจระหว่างการประชุมจากข้าราชการสังกัด

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวม ๔ คน ประกอบด้วย 
๑. นายธนูคม  บ ารุงผล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสหภาพรัฐสภา ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง-

ประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๒. นายประจักษ์  มอญจ าแลง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา ส านัก-

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๓. นายจุลทรรศน์  ใสกระจ่าง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา ส านัก-

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๔. นายพิวัฒน์  สามวัง นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ-

และสิ่งแวดล้อม ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  

สรุปผลกำรประชุม 
 วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ช่วงที่หนึ่ง : ภำพรวม (ห้องบอลล์รูม ซี (Ballroom C) ชั้น ๖) 
  พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยพลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมในช่วงที่หนึ่ง ซึ่งสรุปกิจกรรมทั้งหมดได้ ดังนี้ 
  ● พิธีเปิดการประชุม  
   ผู้แทนจาก UNEP ได้แก่ นายแอนดี เรนน์ (Mr. Andy  Raine) และ ดร. อิซาเบลล์  ลูอิส (Dr. Isabelle  
Louis) กล่าวเปิดการประชุม และแนะน าภาพรวมของกิจกรรมทั้ง ๒ วัน ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม 
ได้กล่าวถึงความมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการลักลอบค้า
สัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายในประเทศของตน ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน  
   จากนั้น นางสาวลิซา  ฟาร์โรเวย์ (Ms. Lisa  
Farroway) และนางสาวแพตตี  มัวร์ (Ms. Patti  Moore) ได้
แสดงสถิติที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายเพื่อต่อต้านการลักลอบ
การค้าสัตว์ป่า โดยรวบรวมจากข้อมูลของประเทศผู้เข้าร่วม ๒๒ 
ประเทศ จ าแนกเป็นประเทศท่ีมีแผนปฏิบัติการงาช้าง จ านวน 
๑๕ ประเทศ ประเทศที่มีกฎหมายภายในตามเกณฑ์ Category 
๒ และ ๓ ของ CITES จ านวน ๑๒ ประเทศ และประเทศที่ริเริ่ม
โครงการ Global Wildlife Program จ านวน ๑๒ ประเทศ 
 
 

สถิติซึ่งรวบรวมจากข้อมลูของประเทศผู้เข้าร่วม 



๔ 
 

● การอภิปรายภารกิจของคณะท างานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานของสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
สัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมาย (United Nations Inter-Agency Task Force on Illicit Trade in Wildlife 
and Forest Products) 
   ผู้แทนจากคณะท างานเฉพาะกิจฯ ทั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) นายฮวน  คาร์ลอส บาสเกซ (Mr. 
Juan Carlos  Vasquez) จากส านักงานเลขาธิการ CITES (๒) นายฮอร์เก  ริออส (Mr. Jorge  Rios) จาก UNODC 
(๓) นางสาวบาร์บารา  ทาโวรา-เจนชิล (Ms. Barbara  Tavora-Jainchill) จาก UNDESA/UNFF (๔) นางสาว
มาเรีย โซคอร์โร แมนกูเอท (Ms. Maria Socorro  Manguiat) จาก UNEP และ (๕) นางสาวลิซา  ฟาร์โรเวย์ 
(Ms. Lisa Farroway) จาก UNDP พร้อมด้วยนายไฆเม  คาเวลิเยร์ (Mr. Jaime  Cavelier) จาก GEF ซึ่งท าหน้าที่
ผู้ด าเนินรายการ ได้ร่วมอภิปรายถึงหน้าที่ของคณะท างานเฉพาะกิจฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการประสานงาน
ระหว่างกันในระดับองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย พร้อมทั้งแสดง
ความคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมจะสามารถบรรลุผลลัพธ์อันเป็นข้อเสนอแนะที่ช่วยแก้ไขปัญหาการ-
ลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  ● การเสนอผลการวิเคราะห์สถานะและช่องว่างในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและของป่า     
ถูกกฎหมาย และการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมาย 
   นางสาวมาร์ซีล  ยีทเตอร์ (Ms. Marceil  Yeater) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาวุโสขององค์กรเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้อภิปรายในประเด็นการสร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เข้าร่วม พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตข้อเสนอแนะบางประการส าหรับกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงช่องโหว่ทางกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นค าถามน าส าหรับการระดมสมองในการประชุมย่อยคู่ขนาน
ในช่วงบ่ายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศระหว่างการรับฟังการอภิปราย 
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ช่วงที่สอง : กำรประชุมคู่ขนำน (Parallel break-out session) (แยกห้องให้เข้ำร่วมตำมควำมสนใจ) 
  ● กลุ่ม ๒ เอ (Group 2A) : หัวข้อ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมการค้า
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource management and trade regulation)”  
   การประชุมในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมการค้าทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural resource management and trade regulation)” จัดขึ้น ณ ห้อง Breakout ชั้น ๙ ซึ่งพลโท ชัยยุทธ  
พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพลเรือเอก วีระพันธ์  
สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง เข้าร่วม
การประชุมย่อยภายใต้หัวข้อดังกล่าว 
   ช่วงแรก ที่ประชุมรับฟังการน าเสนอประเด็นน าการระดมสมอง ในหัวข้อ “การจัดการ-
ทรัพยากรธรรมชาติและบทบาทของชุมชน – มุ่งเน้นพันธุ์ป่าไม้” โดยนางสาวบาร์บารา  ทาโวรา-เจนชิล (Ms. Barbara  
Tavora-Jainchill) จาก UNDESA/UNFF และนางสาวโซฟี เอช. เฟลนสบอร์ก (Ms. Sofie H. Flensborg) 
จากส านักงานเลขาธิการ CITES ซึ่งบรรยายในลักษณะของการแนะน าภารกิจ/วัตถุประสงค์ของ UNDESA/UNFF 
มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของส านักงานเลขาธิการสหประชาชาติ รับผิดชอบประเด็นด้านการพัฒนา 
ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ประการ (Sustainable Development Goals : SDGs) และความ-
ตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เป็นต้น   
   จากนั้น ที่ประชุมรับฟังการน าเสนอประเด็นน าการระดมสมอง ในหัวข้อ “ข้อก าหนดขั้นต่ าของ
อนุสัญญา CITES ต่อการด าเนินการทางกฎหมายภายในประเทศ” โดยนางสาวโซฟี เอช. เฟลนสบอร์ก (Ms. 
Sofie H. Flensborg) จากส านักงานเลขาธิการ CITES ซึ่งบรรยายในรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้
ที่บรรจุไว้ในภาคผนวกของ CITES โดยเฉพาะการจ าแนกรูปแบบของการค้าที่เข้าข่ายถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายภายในประเทศ การ-
แนะน าโครงการแนวคิดริเริ่มใหม่เกี่ยวกับพันธุ์ไม้โดย CITES ส าหรับปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระดับของกฎหมาย
ภายในประเทศตามเกณฑ์ Category ๑ – ๓ ของประเทศภาคี CITES และบทบัญญัติส าคัญที่ปรากฏใน
อนุสัญญา CITES เป็นต้น 
   เมื่อได้เวลาสมควรแล้ว ที่ประชุมจึงแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพ่ือระดมสมองในประเด็น
ทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายภายในประเทศ ทั้งนี้ 
ที่ประชุมไดร้วบรวมจัดท าเอกสารสรุปผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่มส าหรับน าไปรายงานต่อที่ประชุมเต็มคณะ 
ในช่วงเช้าของการประชุมวันที่สองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยากาศการแบ่งกลุม่ระดมสมอง 
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  ● กลุ่ม ๒ บี (Group 2B) : หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาค (Criminal justice and inter-regional mechanisms)”  
   การประชุมในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกลไกความร่วมมือระหว่างภูมิภาค 
(Criminal justice and inter-regional mechanisms)” จัดขึ้น ณ ห้องบอลล์รูม ซี (Ballroom C) ชั้น ๖ ที่ประชุม
รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบัญญัติขั้นต่ าของกฎหมายอาญา” และ “บทลงโทษ มาตรการลงโทษ และ
มาตรฐานของกลไกภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค” มุ่งเน้นการหารือในประเด็นของการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะการก าหนดให้การลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ และถือเป็นการกระท า
ผิดทางอาญาภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า-พืชป่า จากนั้น ที่ประชุมจึงแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือระดมสมอง 
และได้รวบรวมจัดท าเอกสารสรุปผลการระดมสมองเป็นเอกสารส าหรับน าไปรายงานต่อที่ประชุมเต็มคณะ 
ในช่วงเช้าของการประชุมวันที่สองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ช่วงที่สำม : รำยงำนผลกำรระดมสมอง (ห้องบอลล์รูม ซี (Ballroom C) ชั้น ๖) 
  พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยพลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมในช่วงที่สาม ซึ่งสรุปกิจกรรมทั้งหมดได้ ดังนี้ 
  ● รายงานผลการระดมสมองของ กลุ่ม ๒ เอ  
   ผู้แทนจากกลุ่ม ๒ เอ น าเสนอสรุปผลการระดมสมองโดยเริ่มต้นจากการก าหนดประเด็นปัญหาว่า
กฎหมายภายในประเทศควรสอดคล้องกับเกณฑ์ขั้นต่ าของอนุสัญญา CITES และมขี้อเสนอแนะ ๔ ประการ ได้แก่  
   (๑) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความร่วมมือ ในสาระส าคัญ 
เสนอแนะให้มีการสร้างความร่วมมือในระดับกระทรวงภายในประเทศ รวมศูนย์อ านาจในหน่วยงานเดียว แบ่งสรร
ความรับผิดชอบตามภารกิจให้ชัดเจน และติดตามผลการปฏิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น  
   (๒)  การควบคุมให้มีกฎหมายและข้อห้ามเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย           
ในสาระส าคัญ เสนอแนะให้กฎหมายต้องจัดประเภทของข้อห้าม ข้อจ ากัด และข้ออนุญาตอย่างชัดเจน ให้มี
กระบวนการแจ้งเบาะแสที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้บัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมการค้าออนไลน์ และให้น าค่าปรับ
ไปสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
   (๓)  บทลงโทษ ในสาระส าคัญ เสนอแนะให้สร้างสมดุลของบทลงโทษโดยถือว่าอาชญากรรมการ-
ลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย เป็นการกระท าผิดกฎหมายขั้นร้ายแรง และให้มีบทลงโทษในกรณีที่มีเจตนา
กระท าความผิด เป็นต้น และ  

บันทึกภาพร่วมกับคณะผู้แทนจากอินโดนีเซีย 
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   (๔)  การริบทรัพย์จากการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ในสาระส าคัญ เสนอแนะให้ริบทรัพย์ทุกอย่าง
ที่ผู้กระท าผิดใช้ในการกระท าความผิด และให้มีการตรวจสอบการขาย และการประมูลทรัพย์สินที่ได้จากการ-
ริบทรัพย์ เป็นต้น  
   นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะกลไกท่ีเป็นไปได้ส าหรับการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งอาจ
กระท าได้โดย (๑) การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับชาติ ภูมิภาค และอนุภูมิภาค (๒) การ-
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภูมิภาค และ (๓) การติดต่อสื่อสารระดับทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการ 
  ● รายงานผลการระดมสมองของ กลุ่ม ๒ บี 
   ผู้แทนจากกลุ่ม ๒ บี น าเสนอสรุปผลการระดมสมองโดยจ าแนกในรายละเอียดของการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า ดังนี้  
   (๑)  การกระท าใดบ้างที่ควรมีบทลงโทษฐานความผิดทางอาญา ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ป่าโดยเฉพาะ เช่น การล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย การครอบครองสัตว์ป่าผิดกฎหมาย การขนส่งสัตว์ป่าผิด-
กฎหมาย การซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เป็นต้น  
   (๒)  การกระท าใดบ้างที่ควรเพ่ิมบทลงโทษ เช่น การคอร์รัปชัน การฟอกเงิน การกระท า
ความผิดซ้ า เป็นต้น  
   (๓)  กรอบกฎหมายควรลงโทษกรณีการค้าพันธุ์สัตว์ป่าที่ฝ่าฝืนกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เช่น พันธุ์สัตว์ป่าภายในประเทศ พันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในรายการภาคผนวกของ CITES เป็นต้น  
   (๔)  กรอบกฎหมายควรก าหนดบทลงโทษกรณีการกระท าความผิดกับสัตว์ป่า เช่น โทษขั้นต่ า 
โทษขั้นสูง (ไม่น้อยกว่า ๔ ปี) โทษขั้นสูง (ก าหนดให้อยู่ในระดับท่ีถือเป็นความผิดอุกฉกรรจ์) และ  
   (๕)  การตัดสินของศาลควรอยู่ภายใต้พ้ืนฐานตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของการกระท าความผิด 
เจตนาของการกระท าความผิด ประเภทพันธุ์สัตว์ป่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 

ช่วงที่สี ่: มุมมองของฝ่ำยนิติบัญญัติ (ห้องบอลล์รูม ซี (Ballroom C) ชั้น ๖) 
  - การอภิปรายโดยสมาชิกรัฐสภา ในประเด็นเกี่ยวกับอ านาจในภาคนิติบัญญัติ แนวปฏิบัติที่ดี 
และอ านาจอ่ืน ๆ ที่สามารถสนับสนุนรัฐบาลเพื่อต่อต้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า-พืชป่า  
   พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับเชิญให้ร่วมอภิปรายบนเวทีในฐานะผู้ร่วมอภิปรายหลัก (Panelist) ร่วมกับนายเรย์มอนด์  เดโมคริโต ซี.    
เมนโดซา (Hon. Mr. Raymond Democrito C. Mendoza) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแห่ง
ฟิลิปปินส์ และนายจิตู  วลาชราล โซนี (Hon. Mr. Jitu  Vlajral Soni) สมาชิกรัฐสภาแห่งแทนซาเนีย และประธาน-
กลุ่มเพ่ือนสิ่งแวดล้อมของสมาชิกรัฐสภาแห่งแทนซาเนีย โดยมีดร. เครก  เคิร์กแพทริก (Dr. Craig  Kirkpatrick) และ
นางสาวแซลลี  หยาง (Ms. Sallie  Yang) ท าหน้าที่ผู้ด าเนินรายการ 
   ในโอกาสนี้ พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ตอบค าถามจากผู้ด าเนิน-
รายการ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   (๑) ประสบการณ์ส่วนตัวในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เมื่อครั้งที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในท้องที่ทุรกันดารบริเวณแนวชายแดน จึงได้ประจักษ์ถึง
ผลกระทบของการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ และได้ตระหนักว่าป่าไม้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งต่อระบบ
นิเวศที่สมบูรณ์ส าหรับประชาชน ชุมชน และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ตนมีความสนใจใน
กิจกรรมการขี่จักรยานเสือภูเขาไปยังพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือออกก าลังกายและเก็บข้อมูล เมื่อได้เข้ามาท าหน้าที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตนได้มีโอกาสรวมกลุ่มกับเพ่ือนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอื่นที่มีความสนใจ
ในกิจกรรมการขี่จักรยานเสือภูเขา และใช้โอกาสดังกล่าวพบปะประชาชนในพ้ืนที่อยู่เป็นประจ า โดยใช้โอกาสใน
การรับทราบปัญหา และข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เพ่ือน ามาใช้ในการท าหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ-



๘ 
 
แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้ใช้โครงการจักรยานเสือภูเขาส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตส านึกรักป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเห็นความส าคัญของป่าไม้ในฐานะเป็นชีวาลัยของทั้งมนุษย์และสัตว์ป่า  อนึ่ง ในฐานะประธาน-
คณะกรรมาธิการฯ ตนเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของพวกเขา อีกทั้งยังให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ที่กล่าวมาท้ังหมด ตนจึงพร้อมช่วยเหลือสาธารณชนเพ่ือทะนุบ ารุง
ป่าไม้ ภูเขา และทะเลในประเทศไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกับหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาต ิ
   (๒) การบูรณาการกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ประเทศไทย ในฐานะภาคีอนุสัญญา CITES ได้ให้ความมั่นใจว่ากฎหมายภายในประเทศจะคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า
ตามรายการของ CITES ไม่ว่าสัตว์ป่าจะมีต้นก าเนิดจากแหล่งใดก็ตาม ตลอดจนการห้ามขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือ
การค้าตามรายการของ CITES ในภาคผนวก ๑ และ ๒ ทั้งยังก าหนดระดับของบทลงโทษเมื่อมีการกระท า
ความผิด ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนของการบูรณาการกฎหมาย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ออก
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยงาช้าง ขณะที่ได้ปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ส่งผลให้
มีการขยายผลในด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้างาช้าง จนได้รับการยอมรับในเวทีการประชุม CITES 
ตลอดจนช่วยยกระดับสถานภาพของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว จากเดิมที่อยู่ในระดับน่ากังวลอย่างยิ่ง 
(Primary concern) มาเป็นระดับน่ากังวลในระดับรอง (Secondary concern) 

 
 

  
   (๓) แรงจูงใจให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติก าลัง
เตรียมความพร้อมในการพิจารณาให้มีการจัดตั้งกองทุน “กองทุนคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและการชดใช้คืน 
(Wildlife Conservation Restitution Fund)” เพ่ือส่งเสริมให้การจัดสรรงบประมาณส าหรับการบังคับใช้
กฎหมายมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยจะน า
ทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดที่ได้จากการริบและยึดมาเข้ากองทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้กระท าความผิด
เป็นผู้จ่ายค่าปรับชดใช้ให้แก่การอนุรักษ์สัตว์ป่า นอกจากนี้ ยังมีแนวทางอ่ืนที่สามารถบังคับใช้จากกฎหมายที่มี
อยู่แล้ว มาเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น อาศัยบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีการน าทรัพย์สินที่ได้จากการริบและยึดจากอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมฟอกเงิน  อันมีมูลเหตุ
จากการกระท าความผิดฐานที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการน าค่าธรรมเนียมจาก
อุทยานแห่งชาติสมทบเข้ากองทุน เป็นต้น 
    

พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ระหว่างอภิปรายบนเวทีร่วมกับสมาชิกรัฐสภา 

จากฟิลิปปินส์และแทนซาเนีย 



๙ 
 
   (๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย สภานิติ-
บัญญัติแห่งชาติยืนยันการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly : AIPA) อันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงรัฐสภาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือลดช่องว่าง
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าและการบังคับใช้กฎหมาย โดยอาศัยกลไกการประชุม AIPA Caucus 
ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายในภูมิภาค โดยเฉพาะการบรรจุประเด็น
ดังกล่าวเป็นวาระถาวรในการประชุมระดับคณะท างานของการประชุม AIPA Caucus ด้วย 
    อนึ่ง ในประเด็นข้างต้น พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐ-
อินโดนีเซีย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศไทยประสงค์จะขอรับการสนับสนุนในที่ประชุม 
AIPA Caucus ครั้งที่ ๙ ในเรื่องการตั้งชุดเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าไม้พะยูง ตลอดจน
การผลักดันให้ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมท างานในชุดเฉพาะกิจดังกล่าว และสนับสนุนให้มีการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของไม้พะยูงในธรรมชาติ (Non-detriment findings : NDF) ก่อนการ-
ออกหนังสืออนุญาตส่งออกพันธุ์พืชอนุรักษ์เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ โดยพะยูงเป็นพืชป่าที่อยู่ในบัญชีชนิดพันธุ์
หมายเลข ๒ ของอนุสัญญาไซเตส (Appendix II – เป็นชนิดพันธุ์ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ 
แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประเทศที่จะ
ส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้งจะไม่กระทบต่อการด ารงอยู่ของ
ชนิดพันธุ์นั้นในธรรมชาติ) ให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญา CITES และเป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่วงที่ห้ำ : ก้ำวต่อไป (ห้องบอลล์รูม ซี (Ballroom C) ชั้น ๖)  
  พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยพลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมในช่วงที่ห้า ซึ่งสรุปกิจกรรมทั้งหมดได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเลและชายฝั่ง น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของไทย 

เกี่ยวกับไม้พะยูง ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งท่ี ๙ 



๑๐ 
 
  ● การอภิปราย : ก้าวต่อไปของจัดการกับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย 
บทสรุปจากการประชุม และพิธีปิดการประชุม 
   ผู้แทนจากคณะท างานเฉพาะกิจฯ จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) นายฮวน  คาร์ลอส บาสเกซ 
(Mr. Juan Carlos  Vasquez) จากส านักงานเลขาธิการ CITES (๒) นายฮอร์เก ริออส (Mr. Jorge  Rios) จาก UNODC 
(๓) นางสาวบาร์บารา  ทาโวรา-เจนชิล (Ms. Barbara  Tavora-Jainchill) จาก UNDESA/UNFF และ (๔) นางสาว
มาเรีย โซคอร์โร แมนกูเอท (Ms. Maria Socorro  Manguiat) จาก UNEP ร่วมกับนายไซมอน  โรเบิร์ตสัน 
(Mr. Simon  Robertson) จาก World Bank และนางสาวมาร์ซีล  ยีทเตอร์ (Ms. Marceil  Yeater) ทีป่รึกษา
ด้านกฎหมายอาวุโสของ USAID พร้อมด้วยนายไฆเม  คาเวลิเยร์ (Mr. Jaime  Cavelier) จาก GEF ซึ่งท าหน้าที่
ผู้ด าเนินรายการ ได้ร่วมอภิปรายถึงแนวทางเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่า  
ผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงจากรายงานผลการระดมสมองอันเป็นข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วม ให้เป็นฐานของการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าต่อไป ในตอนท้าย 
ผู้แทนจาก UNEP ได้แก่ นายแอนดี เรนน์ (Mr. Andy  Raine) และดร. อิซาเบลล์  ลูอิส (Dr. Isabelle Louis) 
กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมส าหรับการสนับสนุนสารัตถะที่เกี่ยวข้อง ยังผลให้การประชุมบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

บทสรุป 
  การประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาคแอฟริกา – เอเชียแปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กรอบกฎหมายเพ่ือต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดกิจกรรม
ได้วางไว้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ที่ประชุมได้แสดงทรรศนะ ตลอดจนมุมมองของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ป่า ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ท้ายสุด ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ
ร่วมกัน จ านวน ๑๐ ข้อ ดังนี้ 

๑. ให้พัฒนาชุดรูปแบบของบทบัญญัติทางกฎหมาย ซึ่งสามารถน ามาใช้สร้างความเข้มแข็งของ
กรอบกฎหมายภายในประเทศ   

๒. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี และบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านบทลงโทษ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน 

๓. พัฒนาเครื่องมือการศึกษารูปแบบออนไลน์ เพ่ือน ามาใช้สร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมาย
ภายในประเทศ 

๔. บรรจุกฎหมายและกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูล 
๕. จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 
๖. จัดล าดับความส าคัญของความผิดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า และอ านวยความสะดวกการสาน

เสวนาเพ่ือแก้ไขปัญหาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระหว่าง

ภูมิภาค 
๘. ในอนาคต ให้สมาชิกรัฐสภามีส่วนร่วมเพ่ือหารือและสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมาย

ภายในประเทศ 
๙. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติ อัยการ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้พิพากษา 
๑๐. ทบทวนสถานะของกรอบกติกาที่คุ้มครองสัตว์ป่า ภายใต้โครงการของ CITES ส าหรับกฎหมาย

ระดับชาติและโครงการริเริ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



๑๑ 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  จากบทสรุปของการประชุมข้างต้น จึงมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิด
กฎหมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะหากพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ทั้งในฐานะผู้ออกกฎหมาย 
ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้รณรงค์การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิด
กฎหมายได้ร่วมกันให้ทรรศนะและมุมมองจากประสบการณ์ในด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้า
สัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงกรอบกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อด าเนินการในเรื่องนี้  
  ๒. การบูรณาการทางกฎหมาย หรือการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกัน (Legal harmonization) ของ
นานาประเทศในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า-พืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญ
ในการลดช่องว่างทางกฎหมายที่แต่ละประเทศมี ทั้งในแง่ของการคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน และการอ านวยความ-
สะดวกในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติ นับเป็นกระแสซึ่งที่ประชุมให้ความส าคัญเป็นพิเศษ จึงควรทบทวน
เนื้อหาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่ว่าสอดคล้องกับเกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้นต่ าของ
พันธกรณรีะหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ไทยเป็นภาคแีล้วหรือไม ่
 

--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จุลทรรศน์/สรุปรายงาน Wildlife Crime Symposium ฉบับแก้ไขปรับปรุง - จัดหน้า 16 ก.ค. 60 


